



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### ด้านบริหาร

## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ๑. การเป็นองค์กรร่วมจัดการฝึกอบรมเรื่อง Training Workshop on Monitoring Economic, Social and Cultural Rights และการพบหารือกับผู้แทน OHCHR ณ จังหวัดขอนแก่น

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) เชิญสำนักงาน กสม. เป็นหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม (Co-host) การฝึกอบรม เรื่อง Training Workshop on Monitoring Economic Social and Cultural Rights พร้อมทั้งเชิญกล่าวเปิดการฝึกอบรมและมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยประธาน กสม. ได้เห็นชอบให้สำนักงาน กสม. ร่วมจัดกิจกรรม และสำนักงาน กสม. ได้ตอบรับเป็นองค์กรร่วมจัดแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากสำนักงาน กสม. จำนวน ๑๐ คน และมอบสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

### ๒. ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันในการเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันในการเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน กสม. จากเดิม “ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๑” เป็น “ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๒” ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๖ และมอบสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๓. รายงานการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสม. กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสม. กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อกำหนดนิยามพื้นที่ป่าไม้ การปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของประเทศไทย และกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดการทำลายป่า เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้าของ EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) และมอบสำนักกฎหมายยกร่างหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้รัฐบาลไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำชับให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมต่อไป

**๔. รายงานการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสม. กับ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพ  
ฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง กสม.  
กับ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา โดยหารือในประเด็นสำคัญ  
เกี่ยวกับการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางดำเนินความร่วมมือของทั้งสอง  
หน่วยงาน และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

-----